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 โวยความเชื่อ-กระแสลือคร่าชีวิต
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กรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ให้สัมภาษณ์กรณีข่าวนกแสกผีคร่าชีวิตคนนับร้อยศพว่า
การที่โยงนกแสกกับการมีคนตายไม่เหมาะสมเท่าใด
เพราะนกแสกก็อาจร้องของมันอยู่ทุกคืน
เราอาจไม่สังเกตว่าบางทีนกแสกร้อง
แต่ไม่มีใครศพเข้ามาที่วัดก็เป็นได้ การเสนอข่าวลักษณะนี้
อาจทำให้คนยิ่งกลัวนกแสกมากขึ้น อาจส่งผลให้นกแสกถูกยิง
ถูกขว้างปาขับไล่ไม่มีที่อยู่ จะเห็นว่าสมัยก่อน
นกแสกเป็นนกที่พบได้ง่ายตามท้องทุ่งป่าละเมาะชานเมือ ง
แต่ปัจจุบันค่อนข้างพบเห็นได้ยากแล้ว

 “นอกจากนกแสกไม่ใช่สาเหตุการตายของคนแล้ว
นกแสกยังทำคุณประโยชน์ให้คนเป็นอย่างมากโดยที่คนไม่เ ห็น
คือมันคอยควบคุมประชากรหนูที่เป็นสัตว์ศัตรูพืชในเวล
ากลางคืน
เป็นสัตว์นกล่าในห่วงโซ่อาหารที่ทำหน้าที่ตามธรรมชาต ิอยู่ทุกคืน
ซึ่งมีคนเห็นประโยชน์ด้านนี้ของนกแสกแล้ว เช่น
บริษัทน้ำมันปาล์มยักษ์ใหญ่ที่จ.ชุมพร
ใช้วิธีลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดหนูไม่ต้องพึ่งสารเคมี
ด้วยการเลี้ยงนกแสกจำนวนมากไว้ในพื้นที่สวนปาล์มอันก
ว้างใหญ่ เป็นวิธีการที่ได้ผลมาก
จนตอนนี้มีสวนกาแฟที่จ.เชียงใหม่นำวิธีเดียวการไปใช้ ด้วย
ถ้านกแสกผีเป็นสาเหตุให้คนตายจริง
ชาวสวนปาล์มสวนกาแฟที่เลี้ยงนกแสกไว้ปราบหนูเหล่านั้ น
ก็คงต้องมีอันเป็นไปกันหมดแล้ว” กรรมการสมาคมอนุรักษ์นกฯ
กล่าว

 นายอมรกกล่าวว่า สำหรับนักดูนกแล้ว
ถ้ารู้ว่าวัดไหนมีนกแสกชุกชุม แทนที่จะกลัว
กลับแห่เดินทางไปส่องหรือถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก
โดยมองว่ามันเป็นนกที่มีหน้าตาน่ารักมาก
ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหน
ไม่เห็นมีนักดูนกตายหลังจากไปดูนกแสก และว่า
เรื่องนี้ไม่ควรปล่อยให้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคล
แต่เราต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ชาวบ้าน
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